

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

LÊ VĂN ĐIỆN

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ĐỐI VỚI  
ĐỒNG BÀO KHMER TÂY NAM BỘ HIỆN NAY  
THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TÓM TẮT LUẬN ÁN  
NGÀNH: HỒ CHÍ MINH HỌC

Mã số: 9310204

HÀ NỘI - 2025

**Công trình được hoàn thành tại  
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh**

Người hướng dẫn khoa học: **PGS,TS Lý Việt Quang**



Phản biện 1: PGS, TS Trịnh Đình Tùng

Phản biện 2: PGS, TS Nguyễn Anh Cường

Phản biện 3: PGS, TS Hồ Việt Hạnh

Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện  
hợp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2025.

Có thể tìm hiểu luận án tại:

- Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Thư viện Quốc gia Việt Nam

## MỞ ĐẦU

### 1. Tính cấp thiết của đề tài

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó tư tưởng về thực hiện chính sách dân tộc là một nội dung nhất quán, xuyên suốt trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người luôn chú trọng thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, trong đó có đoàn kết đồng bào các dân tộc; luôn tạo mọi điều kiện để thực hiện sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ cùng phát triển giữa các dân tộc. Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nước ta là một nước thống nhất gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ”. Người thường xuyên nhắc nhở Đảng, Nhà nước cần phải hết sức quan tâm đến hiệu quả của quá trình thực hiện chính sách dân tộc nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân ngày càng được tăng cường; thúc đẩy sự gắn bó mật thiết giữa các dân tộc càng bền chặt, tạo nên nguồn sức mạnh, thế và lực vững chắc của đất nước.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách đặc thù dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số coi đây là một phương thức lãnh đạo, quản lý mang tầm chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. Bởi đồng bào các dân tộc thiểu số thường sống ở những nơi có vị trí chiến lược đối với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh; thường bị các lực lượng phản động tập trung dụ dỗ, lôi kéo, kích động nhằm phá hoại cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chính vì vậy, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số được thực hiện tốt sẽ tạo nên sự bình đẳng, đoàn kết, ổn định và phát triển của các dân tộc.

Hiện nay, dân tộc, tôn giáo đang là vấn đề thời sự có tính bức thiết trong đời sống chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, việc thực hiện chính sách dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước ta ưu tiên hàng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 đã xác định một trong các đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa do Nhân dân ta xây dựng là: “Các dân tộc trong nước bình

đăng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ”. Trong thời gian qua, cùng với công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách cụ thể nhằm không ngừng nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ góp phần xây dựng khối đoàn kết vững chắc giữa các dân tộc.

Khu vực Tây Nam Bộ (Đồng bằng sông Cửu Long), hiện nay gồm 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chiếm hơn 18% dân số và 21% diện tích của cả nước. Tây Nam Bộ là vùng văn hóa dung hợp của nhiều tộc người (gồm người Kinh, Khmer, Hoa, Chăm,...), trong đó, đồng bào Khmer là cộng đồng dân tộc có dân số tương đối lớn, với gần 1,3 triệu người. Ở khu vực Tây Nam Bộ, đồng bào Khmer cư trú xen kẽ cùng với dân tộc Kinh, dân tộc Hoa và phân bố chủ yếu ở các địa phương như: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Do vậy, có thể khẳng định, đồng bào Khmer Tây Nam Bộ là dân tộc Khmer cư trú tập trung tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam Bộ (đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ). Thời gian qua, thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch ngày càng phù hợp, nông thôn mới được xây dựng đạt kết quả tốt; đời sống văn hóa – tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng phát triển; đồng bào có ý thức rõ hơn về quyền làm chủ của mình; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền địa phương, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh những kết quả tích cực trên, việc thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua còn những hạn chế như: việc đưa những thành tựu khoa học – kỹ thuật vào sản xuất chưa hiệu quả; một số địa phương thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; một bộ phận đồng bào Khmer có mức sống chưa cao; sự giác ngộ về chính trị thấp nên còn một bộ phận ít quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; vấn đề nâng cao dân trí cho đồng bào Khmer chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt; các vấn đề xã hội phức tạp, phong tục tập quán lạc hậu vẫn đang tồn tại,... Những hạn chế này đã tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá sự nghiệp cách mạng.

Qua các thời kỳ khác nhau, việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ đạt hiệu quả đã thể hiện vai trò rất lớn trong

việc tạo nên khối đoàn kết dân tộc mạnh mẽ; sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân ngày càng được tăng cường. Bước vào giai đoạn cách mạng mới, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đặt ra đòi hỏi phải tăng cường sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò của các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ. Chính vì vậy, việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc đạt hiệu quả đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ tạo nên sự ổn định, phát triển tạo sức mạnh to lớn để góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, mang lại “giàu có và hạnh phúc” cho Nhân dân, nâng chất lượng cuộc sống cho đồng bào; với phương châm không bỏ ai ở lại phía sau, giúp đồng bào hội nhập bền vững với xu thế phát triển, thích ứng với tình hình phức tạp chung của thế giới và khu vực về dân tộc, tôn giáo, cùng một số khó khăn, thách thức khác và nhằm phòng, chống hiệu quả, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các lực lượng phản động nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Do vậy, trong thời gian tới, để góp phần tạo sự ổn định trong đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ nhằm xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước cần quan tâm sâu sắc hơn việc ban hành nhiều chính sách đặc thù, thiết thực hơn, và thực hiện chính sách dân tộc đạt kết quả tốt đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Để góp phần lý giải làm rõ và giải quyết những vấn đề nêu trên, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tác giả chọn ***“Thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”*** làm đề tài luận án Tiến sĩ ngành Hồ Chí Minh học.

## **2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu**

### ***2.1. Mục đích nghiên cứu***

Trên cơ sở làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc, luận án tập trung nghiên cứu vận dụng vào đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ đạt hiệu quả tốt nhất.

### ***2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu***

Để đạt được mục đích đề ra, luận án thực hiện những nhiệm vụ sau:

*Thứ nhất*, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, nhằm xác định nội dung đã được phân tích, lý giải; những khoảng trống, những vấn đề chưa được đề cập, từ đó, luận án kế thừa và tiếp tục nghiên cứu, làm rõ.

*Thứ hai*, phân tích, làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nhằm phục vụ nghiên cứu, triển khai luận án.

*Thứ ba*, làm rõ nội dung, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc.

*Thứ tư*, phân tích thực trạng việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ từ năm 2018 đến nay, chỉ rõ những vấn đề đặt ra theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

*Thứ năm*, dự báo những yếu tố tác động đến việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

*Thứ sáu*, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

### **3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

#### **3.1. Đối tượng nghiên cứu**

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

#### **3.2. Phạm vi nghiên cứu**

Phạm vi nội dung: đề tài nghiên cứu nội dung, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc và vận dụng vào thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phạm vi không gian: tiến hành nghiên cứu việc thực hiện chính sách dân tộc trong đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ, tập trung vào 6 tỉnh, 1 thành phố là: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Thành phố Cần Thơ.

Phạm vi thời gian: nghiên cứu thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ từ năm 2018 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sở dĩ, tác giả luận án chọn giai đoạn này nghiên cứu vì năm 2018 là năm đầu thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

### **4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu**

#### **4.1. Cơ sở lý luận**

Luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về

chính sách dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

#### **4.2. Phương pháp nghiên cứu**

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, nghiên cứu sinh vận dụng các phương pháp chung, các phương pháp chuyên ngành và liên ngành sau: Logic, lịch sử; phân tích, tổng hợp; thống kê, so sánh, văn bản học, điều tra xã hội học, .v.v.

Phương pháp phân tích, tổng hợp: nghiên cứu sinh tiến hành phân tích và xác định những nội dung có liên quan; phân tích, tổng hợp các tài liệu, công trình khoa học như đề tài, bài báo khoa học, sách chuyên khảo, các kế hoạch, báo cáo thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ, số liệu thực tiễn về đồng bào Khmer và thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer. Từ đó, đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phương pháp thống kê, so sánh: nghiên cứu thống kê, so sánh số liệu, tình hình liên quan từ các báo cáo thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ để làm rõ nội dung: Thực trạng thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở Tây Nam Bộ.

Phương pháp điều tra xã hội học: nghiên cứu sinh sử dụng 1 bộ phiếu trưng cầu ý kiến gồm 12 nội dung tập trung vào đối tượng là: cán bộ, đảng viên và người dân. Nghiên cứu sinh tiến hành khảo sát ở một số huyện thuộc 7 tỉnh, thành phố có đông đồng bào Khmer sinh sống (An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và Thành phố Cần Thơ).

### **5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án**

Luận án góp phần làm rõ hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc.

Luận án góp phần chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời chỉ rõ những vấn đề đang đặt ra hiện nay của việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

Đề tài đề xuất các phương hướng, giải pháp trọng tâm thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

### **6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án**

#### **6.1. Ý nghĩa lý luận**

Luận án góp phần làm rõ vấn đề thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ dưới góc độ ngành Hồ Chí Minh học và làm cơ sở lý luận quan trọng để làm thất bại âm mưu của các lực lượng thù địch, phản động nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận cho cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố ở khu vực Tây Nam Bộ xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch... có liên quan đến thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer. Trên cơ sở đó góp phần đi tới thống nhất về nhận thức và hoạt động trong quá trình thực hiện hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

## **6.2. Ý nghĩa thực tiễn**

Luận án được sử dụng làm tư liệu tham khảo để nghiên cứu, học tập, giảng dạy tại trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh, thành phố ở khu vực Tây Nam Bộ; dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu về chính sách và thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

Luận án cũng là tài liệu tham khảo, giúp cán bộ, công chức, các tổ chức, cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Khmer nói riêng.

## **7. Kết cấu của luận án**

Luận án được kết cấu với các phần như sau: phần mở đầu; phần nội dung gồm 4 chương, 11 tiết; phần kết luận; danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả đã công bố liên quan đến luận án; danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

### **Chương 1**

## **TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI**

### **1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN**

#### **1.1.1. Các nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đối với chính sách dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc**

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc cho đến nay đã có nhiều công trình của các nhà khoa học như Phan Hữu Dật, Giàng Seo Phử, Hầu



A Lệnh, Nguyễn Quốc Phẩm, Trịnh Quốc Tuấn,.v.v. Những công trình trên, bằng các luận cứ khoa học đã chỉ ra giá trị lý luận to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc đối với sự phát triển đất nước hiện nay.

Liên quan đến sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện chính sách dân tộc thúc đẩy sự phát triển xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân có các công trình của các tác giả Thào Xuân Sùng, Lê Phương Thảo, Hà Thị Thùy Dương, Văn Thị Thanh Mai, Vũ Văn Hậu,.v.v. Các công trình thể hiện một số quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc được vận dụng trong tổng thể các hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước. Kết quả nghiên cứu là sự chỉ dẫn về mặt lý luận để nghiên cứu sinh xây dựng khung lý thuyết cho quá trình tiếp tục nghiên cứu luận án của mình đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ hiện nay.

### **1.1.2. Các nghiên cứu về chính sách dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam**

Trong thời gian qua, nhất là những năm gần đây, có rất nhiều công trình nghiên cứu của các tổ chức, nhà khoa học về chính sách dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam như Viện Nghiên cứu chính sách dân tộc và miền núi, Phan Văn Hùng, Phạm Minh Thế, Lâm Bá Nam, Vũ Thanh Sơn, Nguyễn Đăng Thành, Nguyễn Quỳnh Hoa, Đỗ Xuân Tuất, Phạm Đình Thức, Hầu A Lệnh, Trương Minh Dục,.v.v. Nhìn chung, những công trình này được các tổ chức, các tác giả nghiên cứu một cách công phu, nghiêm túc, thể hiện rõ tính khái quát, gắn với điều kiện thực tiễn Việt Nam, qua các giai đoạn gắn với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số; khẳng định vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với tiến bộ, công bằng xã hội.

### **1.1.3. Các nghiên cứu về đồng bào Khmer và chính sách, thực hiện chính sách đối với đồng bào Khmer**

Nghiên cứu về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào Khmer, cũng như việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ trong thời gian qua có nhiều công trình của các tác giả như: Lê Quốc Lý, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Quốc Dũng, Lê Tăng, Trần Thanh Nam, Huỳnh Thanh Quang, Huỳnh Văn Long, Đặng Trí Thủ,.v.v. Nhìn chung, những công trình này được các tác giả nghiên cứu một cách khoa học, thể hiện rõ tính khái quát, gắn với đời sống thực tiễn của đồng bào Khmer ở khu

vực Tây Nam Bộ gắn với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer.

Tuy nhiên, đến nay chưa có công trình chuyên biệt nào trực tiếp bàn về “*Thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh*” một cách toàn diện và có hệ thống.

## **1.2. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN**

### **1.2.1. Những kết quả nghiên cứu liên quan**

Các nghiên cứu bước đầu lý giải quan điểm Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc; khái quát những nội dung, nguyên tắc cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc. Trong đó, nổi lên các vấn đề sau: chính sách dân tộc phải hướng đến thực hiện sự bình đẳng, giúp nhau giữa các dân tộc để cùng nhau tiến lên chủ nghĩa xã hội; Đoàn kết các dân tộc là cốt lõi của chủ nghĩa yêu nước, là tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, nền tảng của chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; chính sách dân tộc phải chú ý tính đặc thù dân tộc và phải khơi dậy, phát huy khả năng vươn lên của các dân tộc; chính sách dân tộc phải bắt đầu từ công tác cán bộ, phải hướng trọng tâm vào công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và chăm lo đội ngũ cán bộ.v.v.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ rõ cần phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; về mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo; đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số vững mạnh, tôn trọng, lắng nghe và phát huy tinh thần làm chủ của dân tộc thiểu số; luôn chăm lo đến cuộc sống, đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các tộc người ở các vùng dân tộc thiểu số.

Nhìn chung, các nghiên cứu nêu trên đã làm rõ một số quan điểm về "dân tộc", "chính sách dân tộc"; luận giải những nội dung khoa học của vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; những định hướng về chính sách dân tộc trong giai đoạn mới; xác định vai trò quan trọng của chính sách dân tộc, chỉ rõ mục tiêu, nguyên tắc, nội dung cơ bản của chính sách dân tộc tập trung vào việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và giáo dục, đào tạo, nâng cao tư tưởng chính trị, giữ gìn quốc phòng, an ninh, đảm bảo bình đẳng, đoàn kết dân tộc.

Các nghiên cứu cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của thực hiện chính sách dân tộc, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý của

Đảng, Nhà nước thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Điểm chung của các nghiên cứu là thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc sẽ góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao trình độ dân trí, phát huy dân chủ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an ninh, trật tự, v.v. thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Các nghiên cứu còn khẳng định thực hiện chính sách dân tộc là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã hội; đồng thời, là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, đã tập trung làm rõ thực trạng việc thực hiện chính sách dân tộc và một số kinh nghiệm thực tiễn về thực hiện chính sách dân tộc ở một số địa phương trong thời gian qua. Từ đó, yêu cầu phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức góp phần nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc trong tình hình mới.

Các nghiên cứu đã đánh giá được những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước ở vùng đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ: Về đời sống, giáo dục - đào tạo, y tế, tôn giáo, hệ thống chính trị các cấp. Đáng lưu ý, các nghiên cứu còn tìm hiểu những vấn đề khó khăn, hạn chế về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và nguyên nhân đời sống khó khăn của đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ. Một số nghiên cứu đi vào đánh giá thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ trước năm 2007 và dưới góc độ lịch sử Đảng, chủ nghĩa xã hội khoa học. Các nghiên cứu có đánh giá thực trạng và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trong tình hình mới.

Qua nghiên cứu cho thấy, cho đến nay chưa có công trình nào trình bày một cách có hệ thống nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt, chưa có công trình nào đi vào nghiên cứu thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là mục đích, nhiệm vụ mà tác giả sẽ thực hiện trong luận án.

### **1.2.2. Những vấn đề đặt ra tiếp tục nghiên cứu của luận án**

Qua tổng quan các công trình nghiên cứu có thể thấy các công trình đã tập trung nghiên cứu nhiều khía cạnh có liên quan đến đề tài, như: Khái niệm về “chính sách”, “chính sách dân tộc”; tầm quan trọng, nội dung chính sách

dân tộc và một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chính sách dân tộc trong tình hình mới. Tuy nhiên, đến nay trong các công trình nghiên cứu đã công bố chưa có công trình nào đi vào nghiên cứu, luận giải trực tiếp và trình bày một cách có hệ thống về thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, còn một số vấn đề luận án cần đi vào làm rõ.

*Thứ nhất*, tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc: Khái niệm, nội dung, giá trị. Đó là cơ sở lý luận quan trọng để luận án đánh giá ở chương tiếp theo.

*Thứ hai*, thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ từ góc nhìn tư tưởng Hồ Chí Minh.

*Thứ ba*, những yếu tố tác động đến việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ hiện nay.

*Thứ tư*, những phương hướng, giải pháp thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

## **Chương 2**

### **MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH**

#### **2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CÓ LIÊN QUAN**

##### **2.1.1. Khái niệm dân tộc**

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, khái niệm dân tộc được sử dụng theo nghĩa là “tộc người”. Với nghĩa này, dân tộc là khái niệm dùng để chỉ cộng đồng người có các đặc trưng cơ bản về ngôn ngữ, văn hoá và ý thức tự giác về cộng đồng có tính bền vững qua sự phát triển lâu dài của lịch sử. Ví dụ: dân tộc Thái, dân tộc Tày, dân tộc Si La, dân tộc Ba Na, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer, v.v. Hiểu theo nghĩa này, kết cấu dân cư của một quốc gia có thể bao gồm nhiều dân tộc (tộc người) khác nhau, trong đó có những dân tộc chiếm đa số trong thành phần dân cư và có những dân tộc thiểu số.

##### **2.1.2. Khái niệm chính sách dân tộc**

Chính sách dân tộc là một hệ thống các chính sách thể hiện tổng thể những chủ trương, biện pháp để giải quyết vấn đề dân tộc cũng như mối quan hệ giữa các dân tộc trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm thực hiện các

quyền bình đẳng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội giữa các dân tộc, trong đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển chưa cao về kinh tế - xã hội.

### **2.1.3. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc**

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về vai trò của việc thực hiện chính sách dân tộc; về nội dung thực hiện chính sách dân tộc trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đảm bảo nguyên tắc đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc, với các phương thức thực hiện phù hợp làm thay đổi tư duy, nhận thức, lối sống, phương thức sản xuất, v.v. của đồng bào các dân tộc, hướng đến cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, phát huy dân chủ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

### **2.1.4. Khái niệm thực hiện chính sách dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh**

Thực hiện chính sách dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là quá trình triển khai những chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng, Nhà nước vào đời sống xã hội, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội và quốc phòng, an ninh, đảm bảo nguyên tắc đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc, gắn với phương thức thực hiện thông qua việc chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của cán bộ người dân tộc thiểu số và ý thức tự chủ, tự lực, tự cường, tự vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm góp phần hiện thực hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc phù hợp với những định hướng trong hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh.

## **2.2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC**

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc được thể hiện qua hệ thống quan điểm sau đây:

### **2.2.1. Vai trò của thực hiện chính sách dân tộc**

#### ***2.1.1.1. Thực hiện chính sách dân tộc là cơ sở, điều kiện quan trọng để thực hiện bình đẳng dân tộc***

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Chính sách dân tộc của chúng ta là nhằm thực hiện sự bình đẳng giúp nhau giữa các dân tộc để cùng nhau tiến

lên chủ nghĩa xã hội”.

### ***2.2.1.2. Thực hiện chính sách dân tộc giúp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số***

Theo Hồ Chí Minh, thực hiện chính sách dân tộc phải luôn đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, tạo nên động lực phát triển toàn diện vùng dân tộc, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc.

### ***2.2.1.3. Thực hiện chính sách dân tộc nhằm góp phần thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc***

Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”.

### ***2.2.1.4. Thực hiện chính sách dân tộc góp phần giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo quốc phòng, an ninh***

Hồ Chí Minh khẳng định: “Miền núi đối với quốc phòng rất quan trọng. Vì vậy phải chăm lo đến việc củng cố quốc phòng, duy trì trật tự trị an, để chủ động tiêu diệt nhanh chóng bọn biệt kích, đập tan âm mưu của bọn phản động”. Chính vì vậy, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, ổn định đời sống nhân dân, đoàn kết các dân tộc là cơ sở rất quan trọng cho việc bảo đảm và giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

### ***2.2.1.5. Thực hiện chính sách dân tộc thể hiện bản chất nhân văn và cách mạng của chế độ xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa***

Hồ Chí Minh khẳng định: “Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là: Các dân tộc đều bình đẳng và phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em”. Điều đó cho thấy, so với chính sách của bọn thực dân trong chế độ trước đó, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã rất khác biệt về chất, không còn tình trạng áp bức, bóc lột, nghèo nàn và bất công, việc thực hiện chính sách dân tộc chính là vì con người, sự phát triển toàn diện của con người, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc.

## **2.2.2. Nội dung thực hiện chính sách dân tộc**

*Thứ nhất*, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc.

*Thứ hai*, phát huy quyền làm chủ của đồng bào các dân tộc

*Thứ ba*, phát triển văn hóa - xã hội.

*Thứ tư*, củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

### **2.2.3. Nguyên tắc thực hiện chính sách dân tộc**

Hồ Chí Minh xác định nguyên tắc thực hiện chính sách dân tộc là đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc. Đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc là những định hướng chiến lược được Hồ Chí Minh đề ra trên cơ sở quán triệt những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc.

### **2.2.4. Phương thức thực hiện chính sách dân tộc**

*Thứ nhất*, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động.

*Thứ hai*, phát huy vai trò của cán bộ người dân tộc thiểu số.

*Thứ ba*, phát huy ý thức tự chủ, tự lực, tự cường, tự vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số.

## **2.3. GIÁ TRỊ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC**

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc có giá trị lý luận và thực tiễn rất sâu sắc. Từ nghiên cứu lý luận, áp dụng vào những điều kiện cụ thể, Hồ Chí Minh đã hình thành một hệ thống các luận điểm chính xác và đúng đắn về thực hiện chính sách dân tộc, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc đã trở thành “kim chỉ nam” định hướng cho Đảng, Nhà nước đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm phát huy vai trò to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước.

## **Chương 3**

# **THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO KHMER TÂY NAM BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA**

## **3.1. KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC TÂY NAM BỘ VÀ NGƯỜI KHMER TÂY NAM BỘ**

### **3.1.1. Khái quát về khu vực Tây Nam Bộ**

Những điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Bộ với những thế mạnh và hạn chế đặc thù là yếu tố quan trọng tác động đến việc thực hiện chính sách nói chung và thực hiện chính sách dân tộc nói riêng, yếu tố cơ sở vật chất, môi trường xã hội, văn hóa có tác động lớn tới chất lượng công

việc bởi nếu cơ sở vật chất, môi trường xã hội, văn hóa không đủ, không phù hợp thì các chủ thể có thẩm quyền khó có thể bảo đảm tiến độ triển khai nhiệm vụ, cũng như các cơ quan, tổ chức và người dân khó có thể thực hiện quyền tham gia vào các hoạt động khi chính sách được triển khai trên thực tế. Nguồn lực vật chất, môi trường xã hội, văn hóa luôn là yếu tố cần tính đến khi hoạch định chính sách, đồng thời nguồn lực này cần phải được bảo đảm đầy đủ trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. Nếu không, đối tượng thụ hưởng chính sách sẽ mất niềm tin, qua đó giảm nhiệt huyết tham gia vào các hoạt động chính sách.

### **3.1.2. Đặc điểm đồng bào Khmer Tây Nam Bộ**

Đồng bào Khmer là một trong 54 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Người Khmer là dân tộc sinh sống lâu đời ở Việt Nam, có nguồn gốc từ nhóm tộc người Môn - Khmer, hiện nay dân tộc Khmer xếp thứ 5 trong danh mục các dân tộc ở Việt Nam. Đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ mang đặc điểm kép: “Vừa là đối tượng dân tộc vừa là đối tượng tôn giáo”. Đặc biệt, đồng bào Khmer thiên về đời sống tinh thần, cho nên chùa có vai trò rất quan trọng, có tính chất quyết định trong đời sống của họ. Theo quan niệm của đồng bào Khmer, “cúng cho chùa là mang lại phước lành”, “đầu tư cho tương lai”, “là việc gia đình nào cũng nên làm”.

## **3.2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO KHMER TÂY NAM BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH**

### **3.2.1. Tình hình thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer Tây Nam Bộ giai đoạn 2018 đến nay**

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể và lãnh đạo tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, góp phần giúp cho bộ mặt xã hội của đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ thay đổi nhanh chóng, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện, mặt bằng dân trí được nâng lên, văn hóa, đặc biệt là văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer được bảo tồn, phát huy. Đối với phát triển kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ, mặc dù chưa đạt được kết quả theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, nhưng đã tạo được sự chuyển biến khá toàn diện, làm thay đổi rõ rệt đời sống của đồng bào.



### **3.2.2. Kết quả thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh**

#### *Thứ nhất, đối với thành tựu*

Nhìn toàn cảnh sự phát triển kinh tế, văn hóa của đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ đã cho thấy phần nào hiệu quả của tình hình thực hiện chính sách dân tộc.

Trong những năm qua, nhờ quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể của cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực Tây Nam Bộ đã góp phần đẩy mạnh sản xuất, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer.

Dựa trên nguyên tắc: “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, tương trợ giúp nhau cùng phát triển”, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm giải quyết lợi ích cho đồng bào trên cơ sở thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, giúp đồng bào an cư, tích cực sản xuất như: chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; giải quyết việc làm; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; các chính sách cho vay vốn, tín dụng đối với hộ cận nghèo,.v.v.

Trong lĩnh vực giáo dục, trình độ dân trí của đồng bào Khmer ngày càng được nâng lên. Số lượng học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục là người Khmer ngày càng tăng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đào tạo cán bộ trong vùng có đông đồng bào Khmer được quan tâm. Số lượng đảng viên trong đồng bào Khmer hằng năm đều tăng. Các cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong đồng bào Khmer được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, ngày càng trở thành nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

#### *Nguyên nhân của thành tựu*

(1) Công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đời sống của Nhân dân nói chung, đồng bào Khmer nói riêng đã được nâng lên rõ rệt, từ đó góp phần củng cố niềm tin của đồng bào Khmer với Đảng, Nhà nước, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là thuận lợi rất lớn đối với quá trình thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

(2) Hiện nay, cách mạng khoa học - công nghệ đang phát triển ngày càng mạnh mẽ đã tác động trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ở vùng đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho đồng bào Khmer tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các

công nghệ tiên tiến vào quá trình lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.

(3) Đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ có truyền thống đoàn kết yêu nước, yêu quê hương, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương; có tinh thần kiên quyết đấu tranh với âm mưu, ý đồ và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm nhắm vào vùng dân tộc.

(4) Hệ thống chính trị ở địa bàn đông đồng bào Khmer được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là đội ngũ cán bộ người dân tộc Khmer được quan tâm đào tạo là lực lượng nòng cốt trong thực hiện chính sách dân tộc trong đồng bào Khmer.

(5) Các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã thường xuyên tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình của Trung ương. Huy động được sức mạnh tổng hợp để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer. Thường xuyên thực hiện sơ, tổng kết các mặt hoạt động của công tác dân tộc để kịp thời đánh giá đúng thực trạng, sớm khắc phục khó khăn và tìm ra các giải pháp thích hợp trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc.

### *Thứ hai, những hạn chế*

(1) Trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế

Công tác chăm lo, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần thông qua chính sách hỗ trợ, các chương trình giảm nghèo trong đồng bào Khmer được các địa phương quan tâm thực hiện, đời sống của đồng bào Khmer đã được cải thiện hơn, nhưng nhìn chung vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn cao.

(2) Trong thực hiện chính sách về phát triển văn hóa - xã hội: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm nhiều đến việc phát huy văn hóa dân tộc Khmer. Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, các công trình phúc lợi xã hội phục vụ dân sinh chưa đáp ứng yêu cầu hưởng thụ của đồng bào. Việc lưu giữ các nét nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer có nguy cơ bị mai một.

Chất lượng dạy và học của các trường trong vùng dân tộc Khmer so với mặt bằng chung còn thấp, số học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thường bỏ học giữa chừng; công tác phối hợp

phân luồng đào tạo nghề còn có mặt hạn chế, sự quyết tâm chăm lo điều kiện học tập cho con em ở một số gia đình chưa được quan tâm đúng mức; quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer vẫn còn nhiều bất cập.

(3) Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ vẫn còn nhiều tiềm ẩn đáng quan tâm; tình hình khiếu kiện, khiếu nại đông người của đồng bào vẫn còn xảy ra, nhưng chưa có biểu hiện gay gắt phức tạp.

(4) Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở vùng dân tộc Khmer.

Một số nơi, công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc chưa kịp thời, chưa đi vào chiều sâu, chậm đổi mới, chưa có sức hấp dẫn đối với đồng bào, còn mang tính hình thức, dàn trải, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

#### *Nguyên nhân của hạn chế*

(1) Việc ban hành các văn bản hướng dẫn của Trung ương liên quan đến việc thực hiện các chính sách đôi lúc chưa kịp thời, điều này dẫn đến một số ngành, địa phương chưa chủ động trong xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện.

(2) Do xuất phát điểm về kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer thấp, phát triển chậm so với nhiều vùng, khu vực khác; các hoạt động sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, thủy sản nên phụ thuộc vào điều kiện môi trường tự nhiên.

(3) Nhận thức của các cấp, các ngành và của cán bộ, đảng viên về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc chưa thực sự sâu sắc, toàn diện. Một số chính sách dân tộc chưa được cụ thể hóa phù hợp với hoàn cảnh thực tế của các địa phương; Mặt trái của các chính sách đã tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước trong một bộ phận đồng bào Khmer.

(4) Các tổ chức chính trị - xã hội chưa có quy định về việc bố trí cán bộ phụ trách công tác dân tộc nên việc nắm bắt tình hình, tổng hợp số liệu còn chưa sâu sát.

(5) Cấp ủy Đảng, chính quyền một số nơi nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát huy vai trò người có uy tín; chưa đặt nhiệm vụ công tác dân tộc là trọng tâm và thường xuyên; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về công tác dân tộc chưa sâu và toàn diện; việc lãnh đạo, chỉ

đạo tổ chức thực hiện công tác dân tộc một số nơi chưa quan tâm đúng mức.

(6) Nguồn nhân lực trong vùng đồng bào Khmer chưa đáp ứng yêu cầu tình hình mới; một bộ phận nhỏ đồng bào Khmer thiếu phần đầu trong sản xuất, phát triển kinh tế; một số người có uy tín chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm với công việc của mình đối với cộng đồng.

### **3.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO KHMER TÂY NAM BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH**

*Thứ nhất*, vấn đề nâng cao đời sống của đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

*Thứ hai*, vấn đề phát triển nguồn nhân lực đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

*Thứ ba*, vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa trong đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

*Thứ tư*, vấn đề tôn giáo trong đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

## **Chương 4**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO KHMER TÂY NAM BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH**

#### **4.1. DỰ BÁO NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO KHMER TÂY NAM BỘ**

##### **4.1.1. Dự báo tình hình trong nước**

*Thứ nhất*, tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra sự thay đổi hết sức quan trọng trong đời sống xã hội của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó có đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

*Thứ hai*, những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội cho đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

##### **4.1.2. Dự báo tình hình quốc tế**

#### **4.2. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO KHMER TÂY NAM BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045**

*Thứ nhất*, xác định thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer là một nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và lâu dài của Đảng, Nhà nước. Do

đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tối đa sự phối hợp của chính quyền cùng với sự vận động thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer. Tăng cường vận động đồng bào giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

*Thứ hai*, thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam bộ đảm bảo nguyên tắc đoàn kết. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển đất nước. Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng không chỉ hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, mà còn phát huy các giá trị truyền thống quý báu của từng dân tộc, của mỗi thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Đó là cơ sở, là động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

*Thứ ba*, thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ đảm bảo nguyên tắc bình đẳng. Bình đẳng giữa các dân tộc là quyền ngang nhau của các dân tộc, không phân biệt dân tộc đó là đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa, dân trí cao hay thấp, là bình đẳng trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và được bảo đảm bằng pháp luật. Theo đó, bình đẳng giữa các dân tộc thể hiện trước hết ở sự bảo đảm và tạo mọi điều kiện để các dân tộc có cơ hội phát triển ngang nhau. Điều này được khẳng định nhất quán trong các văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới. Do đó, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội chung cho cả nước, đồng thời cũng ban hành những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đặc thù cho các dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

*Thứ tư*, thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam bộ đảm bảo nguyên tắc tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc là quan điểm xuyên suốt của Đảng trong thời kỳ đổi mới trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện rõ mục tiêu trong chính sách dân tộc của Đảng là không ngừng

nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị của từng dân tộc; làm cho các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ nói riêng được phát triển một cách toàn diện và bền vững; đồng thời, qua đó, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc.

*Thứ năm*, thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam bộ chú trọng tính đặc thù của dân tộc. Việc áp dụng các chính sách cụ thể cho từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự đổi mới trong nhận thức của Đảng về sự công bằng trong phát triển giữa các dân tộc và các vùng, miền nói chung. Từ các tiêu chí phân chia vùng, miền (khu vực bước đầu phát triển, khu vực ổn định và khu vực khó khăn), Nhà nước đã có những chính sách đầu tư thích hợp cho mỗi nhóm đối tượng, theo đó, những khu vực khó khăn hơn sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt về quy mô đầu tư, giúp cho những khu vực này nhanh theo kịp trình độ phát triển chung của cả nước, trong đó có vùng đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

*Thứ sáu*, thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam bộ chú trọng thực hiện tốt quyền làm chủ của đồng bào. Đây là nhân tố quan trọng để xây dựng sự đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc. Thực tiễn cho thấy, lúc nào, nơi nào thực hiện triệt để quyền làm chủ của đồng bào Khmer với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thì ở đó công tác tập hợp, đoàn kết dân tộc đạt hiệu quả cao và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

### **4.3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO KHMER TÂY NAM BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045**

#### **4.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động**

##### ***4.3.1.1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng trong thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ***

Hồ Chí Minh khẳng định: “Các cấp bộ Đảng phải thi hành đúng chính sách dân tộc”. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện chính sách dân tộc là nhân tố quan trọng quyết định sự thay đổi, nâng cao chất lượng

cuộc sống của đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ; là điều kiện cơ bản để đoàn kết gắn bó các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

#### ***4.3.1.2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào Khmer đối với thực hiện chính sách dân tộc***

*Thứ nhất*, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với thực hiện chính sách dân tộc

*Thứ hai*, nâng cao nhận thức đối với Nhân dân và đồng bào Khmer

*Thứ ba*, nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm vươn lên trong cuộc sống trong từng hộ gia đình đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ

#### ***4.3.1.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động***

*Thứ nhất*, chú trọng đổi mới nội dung, sử dụng hình thức, phương pháp vận động quần chúng đồng bào Khmer phù hợp.

*Thứ hai*, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đồng bào Khmer.

### **4.3.2. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách**

#### ***4.3.2.1. Rà soát lại các cơ chế, chính sách đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ***

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ việc “áp dụng chủ trương và chính sách phải thật sát với tình hình thực tế của mỗi nơi. Tuyệt đối chớ rập khuôn, chớ máy móc, chớ nóng vội”. Chính vì vậy, để đảm bảo thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer Tây Nam Bộ thời gian tới đạt hiệu quả cao cần tiếp tục rà soát lại các chính sách để giảm thiểu sự chồng chéo hoặc bỏ sung, hoàn thiện. Từ thực tế cho thấy, việc rà soát các chính sách liên quan đến đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ cần được tiến hành từ Trung ương đến các địa phương. Kết quả rà soát cần công bố rộng rãi, công khai đến từng địa phương, từng hộ đồng bào, đặc biệt là các nội dung có sự điều chỉnh và hiệu lực thi hành.

#### ***4.3.2.2. Hoàn thiện chính sách vĩ mô về phát triển nguồn lực lao động người dân tộc Khmer***

Tổng hợp, rà soát và đánh giá lại hiệu quả thực hiện thực tế đối với các chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đồng bào Khmer mà Chính phủ, địa phương đã ban hành. Từ đó, cập nhật và hoàn thiện để các chính sách vĩ mô được thực thi với hiệu quả mang lại là cao nhất. Cần đẩy mạnh thu hút và kêu gọi các nhà đầu tư, công ty, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, thành phố

vùng Tây Nam Bộ để tạo nhiều việc làm cho người lao động nói chung và nguồn nhân lực dân tộc Khmer nói riêng. Từng bước khắc phục tình trạng người lao động vì mưu sinh mà phải di cư, phải xa gia đình, xa con cái để sang các địa phương khác tìm việc làm. Đồng thời hạn chế dần những vấn đề tiêu cực từ hệ lụy của việc người lao động phải rời quê hương để mưu sinh.

#### ***4.3.2.3. Đẩy mạnh việc chuyển giao và áp dụng khoa học kỹ thuật, quan tâm thị trường tiêu thụ sản phẩm của đồng bào Khmer***

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế hiện nay, vấn đề tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, nhất là ở vùng đồng bào Khmer được Đảng, Nhà nước đặt biệt coi trọng. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm được đảm bảo tăng cường, từ đó giúp cải thiện đời sống của đồng bào Khmer. Chính vì vậy, trước hết, cần tăng đầu tư ngân sách cho nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật; ưu tiên đầu tư lĩnh vực lai tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới, cũng như các quy trình nuôi trồng, chế biến, bảo quản, tạo đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả cao trong sản xuất.

#### ***4.3.2.4. Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc theo hướng đảm bảo các quyền của đồng bào Khmer***

Trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ cần đảm bảo các quyền của đồng bào về tự do tôn giáo, tín ngưỡng; quyền bình đẳng; quyền giữ gìn bản sắc văn hóa; quyền được nhà nước hỗ trợ để phát triển về mọi mặt, cũng như “được tự do bày tỏ nguyện vọng”.

### **4.3.3. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ**

#### ***4.3.3.1. Nâng cao năng lực thực hiện chính sách dân tộc của chính quyền cơ sở vùng đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ***

*Thứ nhất*, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của chính quyền cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

*Thứ hai*, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của chính quyền cơ sở phải chú ý đến khía cạnh văn hóa - xã hội, tâm lý của đồng bào Khmer, phát huy vai trò của đồng bào Khmer trong giám sát hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.

*Thứ ba*, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của chính



quyền cơ sở phải gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

**4.3.3.2. Tập trung phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khmer gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nam Bộ**

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Quán triệt quan điểm Hồ Chí Minh, việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer Tây Nam Bộ trong thời gian tới cần chú trọng các nội dung sau:

*Thứ nhất*, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

*Thứ hai*, đảm bảo quốc phòng, an ninh vững chắc.

**4.3.3.3. Nâng cao chất lượng nguồn lực lao động trong đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ**

*Thứ nhất*, nâng cao kiến thức, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng mềm cho nguồn lực lao động đồng bào Khmer.

*Thứ hai*, nâng cao đạo đức, tác phong, thái độ của nguồn lực lao động đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

*Thứ ba*, phát huy tối đa vai trò của các vị sư sãi trong các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn.

*Thứ tư*, nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp cho đồng bào Khmer.

**4.3.3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ**

Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Người cho rằng, nguồn gốc của các căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu là do thiếu kiểm tra, giám sát; là do cán bộ thích ngồi bàn giấy, xa rời quần chúng, thiếu điều tra nghiên cứu, không theo dõi kiểm tra việc đã thi hành, không chịu học tập kinh nghiệm của quần chúng, v.v. Do vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, phản biện và vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ.

**KẾT LUẬN**

Thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm bảo vệ và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ đường lối đổi mới và các chính sách kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; nâng cao đời sống, phát huy vai trò tự quản và sức mạnh của đồng bào Khmer trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm. Xác định được tầm quan trọng đó, luận án đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: (1) thực hiện tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đề tài nhằm xác định những vấn đề đã được lý giải làm rõ, những khoảng trống chưa được nghiên cứu, khảo sát, đánh giá để đề tài tiếp tục thực hiện; (2) xác định cơ sở lý thuyết nghiên cứu đề tài, trong đó có phân tích, làm rõ các khái niệm có liên quan và một số vấn đề lý luận phục vụ nghiên cứu đề tài; (3) làm rõ những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách dân tộc; (4) đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ từ năm 2018 đến nay, chỉ rõ những vấn đề đặt ra từ góc nhìn tư tưởng Hồ Chí Minh; (5) đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

